

HẢI PHÒNG, thành phố cảng trung dũng kiên cường dưới sự lãnh đạo của Đảng trong những năm qua đã lập được nhiều thành tích xuất sắc. Có được những thành tích đó là do Hải Phòng luôn luôn phát huy được những phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội của sự nghiệp đổi mới. Trong những phong trào thi đua yêu nước sôi nổi đó phải kể đến phong trào thi đua "Sống tốt đời, đẹp đạo" của đồng bào Công giáo.

Phong trào "Sống tốt đời, đẹp đạo" là sự hưởng ứng mạnh mẽ của đồng bào công giáo đối với đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Nội dung của phong trào là thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động từ tháng 5-1995. Tư tưởng chỉ đạo cuộc vận động là "Lấy sức dân xây dựng cuộc sống cho dân"; phát huy ý chí tự lực, tự cường, khơi dậy mọi tiềm năng và sức mạnh của nhân dân, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng, đồng bào công giáo đã phát huy tính năng động, sáng tạo, thi đua lập được nhiều thành tựu như:

1 - Đoàn kết giúp nhau phát triển sản xuất làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo

Năm 1996 trở về trước, vùng đồng bào công giáo còn 256 hộ đói, (chiếm tỷ lệ 2%) và 2.176 hộ nghèo, (chiếm tỷ lệ 17%), nhưng đến năm 1999 không còn hộ đói, số hộ nghèo giảm chỉ còn 1.345 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 10,5%). Từ năm 2000 - 2004, hưởng ứng cuộc vận động

"Ngày vì người nghèo" do Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động các xứ họ giáo, khu dân cư vùng giáo đã vận động được gần 500 triệu đồng, cộng với nguồn vốn hỗ trợ của thành phố và huyện đã sửa chữa, nâng cấp nhà ở cho 146 hộ nghèo, xây mới 51 ngôi nhà cho người nghèo, mỗi nhà trị giá từ 10 đến 15 triệu đồng. Tính đến tháng 5-2004 ở Hải Phòng không còn hộ đồng bào công giáo thuộc diện đói, số hộ nghèo chỉ còn 5,72%.

Phong trào thi đua "Sống tốt đời, đẹp đạo" Ở HẢI PHÒNG

TỪ THANH

Đây là một thành tích cao về xóa đói giảm nghèo của đồng bào công giáo. Chỉ tính riêng từ năm 2002 đến năm 2004 các xứ họ, khu dân cư vùng giáo trong thành phố đã huy động mọi nguồn vốn được gần 10 tỉ đồng. Đã giúp cho 8.000 lượt hộ nghèo vay vốn phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giúp cho 4.000 người có việc làm tại chỗ, gần 3.000 hộ nghèo vươn lên trung bình và khá (trong đó có 426 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn).

Phong trào xóa đói giảm nghèo phát triển đều khắp ở các vùng công giáo của Hải Phòng.

Diễn hình là phong trào xóa nhà tranh, vách đất ở các huyện: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão; ở các quận Hải An, Ngô Quyền... Ở đó, các chức sắc tôn giáo phối hợp với chính quyền, đoàn thể, sáng tạo ra nhiều cách làm mạnh dạn, năng động như: xây dựng các mô hình, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng đạt hiệu quả cao...

2 - Phát huy truyền thống "uống nước, nhớ nguồn", thực hiện tốt các chính sách xã hội

Kết quả hoạt động nổi bật và có hiệu quả thiết thực nhất của truyền thống "uống nước, nhớ nguồn" là phong trào "đền ơn đáp nghĩa", "nhân đạo từ thiện". Ban vận động thi đua đã thường xuyên phối hợp với các xứ, họ giáo, các linh mục cấm xứ, các ban hành giáo để vận động mọi tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống "uống nước, nhớ nguồn", "tương thân tương ái", tạo mọi điều kiện chăm sóc, giúp đỡ các gia đình có công với nước, các gia đình chính sách cả về vật chất lẫn tinh thần, trợ giúp những người gặp bất hạnh trong cuộc sống. Ngoài chế độ đãi ngộ của Đảng và Nhà nước, mỗi năm ở các xứ họ, khu dân cư vùng giáo đều tự nguyện ủng hộ từ 1 đến 3 triệu đồng vào *Quỹ ân nghĩa*. Từ năm 2001 đến năm 2004, theo số liệu thống kê có 23 xứ đạo, 136 họ giáo, 127 khu dân cư vùng giáo đã xây dựng được *Quỹ ân nghĩa* với số tiền 1,2 tỉ đồng, góp phần xây mới, sửa chữa, nâng cấp, xóa 118 nhà tranh cho người nghèo, tặng 450 sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng 15 mẹ Việt Nam anh hùng.

Hai năm gần đây, các hoạt động nhân đạo từ thiện được nhiều vùng giáo thực hiện ngày càng có hiệu quả thiết thực, có sự phối hợp giữa Ban Công tác Mặt trận với các chi hội từ thiện, bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồ côi, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em; với Hội Chữ thập đỏ, Hội người mù, các hội cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, tổ chức đoàn thanh niên, các linh mục cấm xứ... Đã thăm hỏi, tặng quà, tặng xe lăn, trợ cấp, trợ giúp cho các đối tượng người già cô đơn, người tàn tật, trẻ em mồ côi, người bị nhiễm chất độc da cam, bị thiên tai

bão lụt... với số tiền trên 500 triệu đồng. Hằng năm vào các ngày lễ lớn ở hầu hết các khu dân cư vùng giáo đều có các hoạt động kỷ niệm và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; các hoạt động văn hóa - thể thao, thăm hỏi, chúc thọ, tặng quà và đã khám chữa bệnh từ thiện cho hàng trăm lượt cụ ông, cụ bà từ 70 tuổi trở lên.

3 - Đoàn kết giúp nhau giữ vững kỷ cương, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội

Thông qua các phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc như: Phong trào quần chúng tự quản, xây dựng mô hình xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cụm dân cư, hộ gia đình an toàn; Phong trào "tiếng keng an ninh", "ngọn đèn an ninh"... các vùng công giáo đã xây dựng được làng, thôn xóm, lô nhà, tổ nhân dân tự quản thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa giáo dục, giúp đỡ người phạm tội, người làm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư, có kết quả.

Nhân dân ở các vùng giáo đã phát hiện, trình báo, cung cấp thông tin giúp cho lực lượng an ninh điều tra, phân loại các đối tượng nghiện ma túy, phối hợp bắt các đối tượng có lệnh truy nã, triệt phá hàng chục tụ điểm mại dâm, buôn bán vận chuyển hè-rô-in, ổ nhóm trộm cắp, cờ bạc, số đề... góp phần làm trong sạch địa bàn. Các khu dân cư vùng giáo đã cảm hóa, giáo dục hàng trăm đối tượng vi phạm pháp luật; đưa ra kiểm điểm trước dân hàng chục đối tượng; tạo công ăn việc làm cho nhiều đối tượng, giúp họ trở thành người lương thiện; giáo dục, giúp đỡ nhiều đối tượng là thanh, thiếu niên chậm tiến, mở các lớp học tình thương giúp nhiều cháu biết đọc, biết viết, học được nghề, để tái hòa nhập cộng đồng. Các vùng giáo có phong trào quần chúng tự quản, phối hợp với các cơ quan, trường học, đơn vị đóng quân trên địa bàn giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra trọng án, không còn ổ sói, tụ điểm ma túy. Xây dựng

khu dân cư an toàn, lành mạnh ở vùng giáo trong thành phố lên 85%. Các khu dân cư vùng giáo còn thực hiện tốt phong trào xây dựng nền quốc phòng toàn dân, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc.

4 - Đoàn kết giúp nhau trong phát triển văn hóa, giáo dục

Thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", "Sống tốt đời, đẹp đạo", toàn thành phố có 78/127 khu dân cư đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến, có 61/127 khu dân cư khai trương xây dựng làng văn hóa. Trong đó, 15 khu dân cư xây dựng được làng văn hóa cấp quận, huyện, thị xã và thành phố, chiếm tỷ lệ 12,5%. Có 2 khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hóa cấp thành phố. Có 11.842/12.803 hộ (đạt tỷ lệ 92,5%) đăng ký gia đình văn hóa. So với năm 2001, tỷ lệ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tăng 14,7%. Nhiều vùng giáo có phong trào xây dựng nông thôn mới theo các chuẩn mục cụ thể, thực hiện tốt hương ước của làng văn hóa và quy ước cộng đồng. Do vậy, bước đầu đã và đang phát huy tác dụng phát triển văn hóa, góp phần chấn hưng đạo đức xã hội, khơi dậy những nét đẹp truyền thống, vun đắp tình làng nghĩa xóm. Việc cưới, việc tang, lễ hội đều được thực hiện theo nếp sống mới. Nhiều hủ tục lạc hậu được xóa bỏ. Mô hình "Bàn việc làng" một số vùng giáo ở Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, An Lão đã và đang phát huy tác dụng tốt góp phần vào việc đưa nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào.

Ở nhiều địa bàn khu dân cư vùng giáo trong thành phố đã hưởng ứng phong trào phổ cập giáo dục trung học cơ sở, phong trào xây dựng quỹ khuyến học, phong trào giúp học sinh nghèo vượt khó, động viên các dòng họ, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương. Hai năm gần đây, các vùng giáo đã xây dựng được quỹ khuyến học với 300 triệu đồng để xét thưởng cho các em học sinh chăm ngoan,

học giỏi. Lớp học tình thương cũng được mở để đón nhận, giúp đỡ các cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe tại cộng đồng được nhiều xứ, họ giáo, ban hành giáo, khu dân cư vùng giáo triển khai khá tốt. Việc phòng ngừa dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu, tiêm chủng cho các cháu, giữ gìn vệ sinh môi trường, giúp nhau lắp đặt trên 1.000 giếng khoan, xây dựng hàng ngàn bể nước mưa, cải thiện điều kiện ăn ở... đã được thực hiện ở nhiều nơi.

Nhiều vùng đồng bào công giáo triển khai thực hiện tốt Nghị định số 104/CP về Pháp lệnh Dân số như: xây dựng mô hình gia đình có 1 hoặc 2 con, có đời sống no ấm, tiến bộ, bình đẳng, hạnh phúc; mô hình nhóm nhỏ thực hiện dân số - kế hoạch hóa gia đình; mô hình câu lạc bộ tiền hôn nhân... đã thúc đẩy công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình tiến triển khá tốt. Nhiều nơi bà con giáo dân đã tích cực hưởng ứng phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo", "Người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan", "Những người yêu trẻ". Một số huyện như: Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão, Thủy Nguyên..., nhiều xã có 93,5% số khu dân cư 2 năm liền không có người sinh con thứ 3, có 90,15% số khu dân cư không có trẻ em trong độ tuổi bị thất học.

5 - Đoàn kết xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh

Thông qua các phong trào hành động cách mạng của quần chúng, đã tăng cường được mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với dân, từng bước nâng cao nhận thức của quần chúng về quyền lợi, trách nhiệm nghĩa vụ công dân; động viên được đoàn viên, hội viên phát huy dân chủ, tích cực tham gia thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử Quốc hội khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể ngày càng vững mạnh. Tiêu biểu như xứ Xuân Hòa (Bạch Đằng - Tiên Lãng), xứ Xâm Bô (Nam Hải - Hải An) đã tổ chức cho nhân dân

vùng giáo tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo Nghị quyết Đại hội X của Đảng.

Với những thành tích và kết quả đã đạt được trong nhiều năm qua, nhất là 2 năm gần đây của các xứ họ đạo, khu dân cư, vùng đồng bào công giáo, có thể khẳng định rằng, các phong trào thi đua yêu nước thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã và đang phát huy tác dụng tốt và đem lại hiệu quả thiết thực, hợp với "ý Đảng, lòng dân", được đông đảo bà con giáo dân tích cực tham gia hưởng ứng, được cụ thể hóa thành phong trào "Sống tốt đời, đẹp đạo" trong đồng bào công giáo ở Hải Phòng.

Kết quả đạt được của phong trào này rất ấn tượng: Ở địa bàn dân cư vùng giáo Hải Phòng với 11 quận, huyện, thị xã, 76 xã, phường, thị trấn, 23 xứ đạo, 136 họ giáo 127 khu dân cư chiếm tỷ lệ 100% (gần 12.000 hộ giáo dân) thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", cũng như "khu dân cư vùng giáo sống tốt đời, đẹp đạo". Ở 36 khu dân cư, 12 xã, phường, thị trấn, 4 đơn vị quận, huyện, thị xã có nhiều thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng, trong đó có 2 xã, 6 khu dân cư vùng giáo được Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tặng bằng khen. Ở 168 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương khen thưởng, trong đó có 17 tập thể, cá nhân là xứ họ, khu dân cư vùng giáo, được tặng bằng khen. Đặc biệt, có khu dân cư Lão Phú được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ..., có hai khu dân cư là Lão Phú (xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy) và Đồng Giá (xã Thiên Lương, huyện Thủy Nguyên) được thành phố công nhận là "làng văn hóa" và được Bộ Văn hóa - Thông Tin và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tặng bằng khen.

*

* *

Từ những kết quả đã đạt được trong thời gian vừa qua và để tiếp tục đẩy mạnh

phong trào thi đua "Sống tốt đời, đẹp đạo" trong thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc thành phố Hải Phòng cùng với các cơ quan hữu quan như Ủy ban đoàn kết Công giáo thành phố đã rút ra những bài học kinh nghiệm quý từ các phong trào thi đua như:

Một là: Tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, nội dung của cuộc vận động, gắn kết quả của phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của thành phố, nhằm thực hiện Nghị quyết 32 của Bộ Chính trị về xây dựng thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hai là: Tăng cường sự phối hợp, thống nhất hành động trong lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả và nâng cao chất lượng cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" đã được cụ thể hóa thành phong trào "Sống tốt đời, đẹp đạo".

Ba là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thông qua các hoạt động chuyên đề, phối hợp lồng ghép phong trào thi đua với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, tiếp tục nhân rộng các điển hình tiên tiến xuất sắc, nhất là mô hình khu dân cư vùng giáo tiên tiến xuất sắc "Sống tốt đời, đẹp đạo", mô hình khu dân cư "Tự quản".

Bốn là: Kịp thời rút kinh nghiệm, nhanh chóng khắc phục những mặt thiếu sót, không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng khu dân cư tiên tiến, làm nền tảng xây dựng khu dân cư văn hóa, làng văn hóa, khu dân cư vùng giáo.

Năm là: Căn cứ vào tình hình nhiệm vụ của mỗi cơ sở, địa bàn dân cư để xây dựng chương trình phối hợp hành động cụ thể thiết thực. Định kỳ hàng năm có sơ kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời, gắn với việc tổ chức tốt "Ngày hội đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư vào dịp ngày 18 tháng 11 hàng năm, nhằm đoàn kết toàn dân, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. □